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ผู้มาประชุม 
1. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ 
2. นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหารประจ าภาคเหนือ) 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหารประจ าภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธงชัย สุขดี กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหารประจ าภาคกลาง) 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหารประจ าภาคใต)้ 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

    ฝ่ายวิชาการ) 
     
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชุมพล กุลเขมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร โฆสิตธรรม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิกร ยาพรม อาจารย์ 
5. นางนิชานันท์  บาก้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นางสาวชลธิชา  บัวศรี นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวนรีรัตน์ บุตรบุญปั้น นักวิชาการศึกษา 
8. นางสาวเมธารัต  เหล็กเพ็ชร นักวิชาการศึกษา 
9. นางสาวธันวรัตน์  เข็มวิชัย นักวิชาการศึกษา 
10. นางสาวศิริวรรณ พื้นฉลาด นักวิชาการศึกษา 
11. นางสาวภัทรธิฌา พัชรคณุัญญา นักจัดการงานทั่วไป 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ น าเสนอรายงานการประชุมสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 1 อาคารสระว่ายน้ าวิสุทธารมณ์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 
1/2563  
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ  

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 เสนอบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติการให้ปริญญา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.1  เรื่อง เสนอบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือ
ขออนุมัติการให้ปริญญา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร ยาพรม เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ิกร ยาพรม (อาจารย)์ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรื่องเสนอบัญชีผู้ส าเร็จ
การศึกษาเพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารประกอบวาระที่ 5.1 ด้วยในภาค
ต้น ปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 16 แห่ง (กระบี่ กรุงเทพ ชลบุรี ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม่ ตรัง 
มหาสารคาม ยะลา ล าปาง ศรีสะเกษ สมุทรสาคร สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง อุดรธานี) จ านวน 129 คน โดยส าเร็จ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 23 คน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จ านวน 27 คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต จ านวน 1 คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จ านวน 57 คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
จ านวน 21 คน ซึ่งบัญชีผู้ส าเร็จการศึกษาได้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการวิทยาเขตเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสาร
ประกอบการประชุม หน้าที่ 2 เป็นจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา หน้าที่ 3 เป็นบัญชีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา แยกตาม
หลักสูตร สาขาวิชา วิทยาเขต หน้าที่ 5-15 เป็นบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หน้าที่ 17-18 
เป็นบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นนักศึกษาตกค้าง ที่เรียน
เกิน 10 ภาคการศึกษา ดังนั้น ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม เกิน 3.25 จึงไม่ได้รับเกียรตินิยม จึงน าเรียนสภาวิชาการ
เพ่ือโปรดพิจารณา 

   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบฝ่ายวิชาการน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

   

5.2 หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
   5.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 
จ านวน 17 หลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.2.1  เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย จ านวน 17 หลักสูตร และขออนุญาตให้ นายชุมพล กุลเขมานนท์ 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายชุมพล กุลเขมานนท์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) น าเสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย จ านวน 17 หลักสูตร ตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 5.2.1 

 

 



 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สุขดี กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคกลาง) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมเติมความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยให้
เพ่ิมจุดเน้นของแต่ละสาขาในแต่ละวิทยาเขต เพราะตามหลักสูตร ชั้นปีที่ 1-3 จะมีจุดเน้นเหมือนกันทุกวิทยาเขต แต่
ในชั้นปีที่ 4 เพ่ิมความแตกต่างของจุดเน้นในแต่ละวิทยาเขต 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้กล่าวว่า เห็นด้วยกับการเพ่ิมจุดเน้น
ที่แตกต่างกันในชั้นปีที่ 4 ของแต่ละวิทยาเขตให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามแต่ละสาขาที่เปิดสอน 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
   5.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาพ 
จ านวน 3 หลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.2.2 เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาพ จ านวน 3 หลักสูตร และขออนุญาตให้ นายชุมพล กุลเขมานนท์ 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายชุมพล กุลเขมานนท์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) น าเสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาพ จ านวน 3 หลักสูตร  ตามเอกสาร
ประกอบหลักสูตร 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

5.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา จ านวน 1 
หลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.2.2  เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาพ จ านวน 3 หลักสูตร และขออนุญาตให้ นายชุมพล กุลเขมานนท์ 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายชุมพล กุลเขมานนท์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) น าเสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาพ จ านวน 3 หลักสูตร  ตามเอกสาร
ประกอบหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย สุขดี กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการบริหาร 
ประจ าภาคกลาง) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา 
วิชากีฬาบังคับ ควรปรับให้มีจ านวนกีฬาเท่ากับ กลุ่มเลือกกีฬา และเปลี่ยนจากวิชาบังคับให้เป็นวิชาเลือก และ
กลุ่มเลือกกีฬาให้ปรับค าอธิบายรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 



  5.3 หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 

   5.3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา จ านวน 8 
หลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.3.1  เรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการบริหารจัดการกีฬา จ านวน 8 หลักสูตร และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร โฆสิตธรรม 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร โฆสิตธรรม (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) น าเสนอ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬา จ านวน 8 หลักสูตร ตามเอกสารประกอบหลักสูตร 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
5.3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ 

จ านวน 1 หลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.3.2  เรื่อง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ จ านวน 1 หลักสูตร และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร 
โฆสิตธรรม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร โฆสิตธรรม (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) น าเสนอ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการ จ านวน 1 หลักสูตร ตามเอกสาร
ประกอบหลักสูตร 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

5.3.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ จ านวน 7 
หลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.3.3  เรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
การท่องเที่ยวและนันทนาการ จ านวน 7 หลักสูตร และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร โฆสิตธรรม 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร โฆสิตธรรม (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) น าเสนอ
เรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ จ านวน 7 หลักสูตร ตามเอกสารประกอบ
หลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการ 
บริหาร ประจ าภาคใต้) ได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนของหลักสูตรวิทยาเขตกรุงเทพ หน้าที่ ชั้นปีที่ 4 ข้อ ที่ 3 ระบุ ว่า 
นักศึกษารู้ค าศัพท์ได้ 600 ค า ซึ่งไม่สามารถวัดได้จริงว่าเป็นความคาดหวัง ควรปรับใหม่ที่สามารถวัดได้จริง เช่น 
การน าไปใช้ ทักษะการสื่อสารจริงๆ เป็นต้น  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 



 

5.3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา จ านวน 4 หลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.3.4  เรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
สื่อสารการกีฬา จ านวน 4 หลักสูตร และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร โฆสิตธรรม เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร โฆสิตธรรม (คณบดีคณะศิลปศาสตร์) น าเสนอ
เรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการกีฬา จ านวน 4 หลักสูตร ตามเอกสารประกอบหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนีย์ นิลทจันทร์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการ 
บริหาร ประจ าภาคใต้) ได้ให้ข้อเสนอแนะใน 2 วิทยาเขต 

1) วิทยาเขตกรุงเทพ เอกสารหลักสูตร หน้าที่ 54 ตารางความคาดหวังการเรียนรู้ ช่วงชั้น
ปีที่ 4 ที่ระบุสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเขียนแบบนามธรรม ไม่ได้
เป็นความเชี่ยวชาญที่เป็นรูปธรรมให้สามารถวัดได้ ขอให้ปรับแก้ไขใหม่ 

2) วิทยาเขตเพชรบูรณ์ หน้าที่ 57 ตารางความคาดหวังการเรียนรู้ ข้อที่ 4 ระบุว่า สามารถ 
ก าหนดเป้าหมายเชิงวิชาชีพได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการบอกเพียงว่าสามารถก าหนดเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถ
วัดความช านาญการหรือสมรรถนะได้ ขอให้ปรับแก้ไขใหม่ ว่าสามารถท าอะไรได้บ้างนอกจากก าหนดเป้าหมาย
อย่างเดียว 

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ ได้กล่าวว่า ความคาดหวังของผลลัพธ์
การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ซึ่งมี 2 ประเด็น ที่เป็นความคาดหวัง คือ  

1) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้อะไร และเป็นอะไร 
2) ก่อนที่จะเป็นบัณฑิตเมื่อส าเร็จในแต่ละช่วงชั้นปี จะได้อะไรบ้าง 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละช่วงชั้นจะเป็นภาพรวมที่จะสามารถน ามาเขียนเป็นรายวิชา

ระหว่างปีได้  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  5.4 หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ 
   5.4.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา จ านวน 17 หลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.4.1  เรื่อง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาพลศึกษา จ านวน 17 หลักสูตร และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร เป็นผู้ชี ้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) น าเสนอเรื่อง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา จ านวน 17 หลักสูตร ตามเอกสารประกอบหลักสูตร 

นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการ บริหารประจ า
ภาคเหนือ) ได้เสนอแนะให้แก้ไข หน้าที่ 2 หัวข้อ 6.2.2 ค าว่า สภาวิชาการ เป็น สภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 



5.4.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาส าหรับบุคคลพิเศษ จ านวน 1 
หลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.4.2  เรื่อง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาพลศึกษาส าหรับบุคคลพิเศษ จ านวน 1 หลักสูตร และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร 
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) น าเสนอเรื่อง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาส าหรับบุคคลพิเศษ จ านวน 1 หลักสูตร ตามเอกสารประกอบหลักสูตร 

นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการ บริหารประจ า
ภาคเหนือ) ได้เสนอแนะให้แก้ไขดังนี้ 

1) หน้าที่ 2 หัวข้อ 6.2.2 ค าว่า สภาวิชาการ เป็น สภามหาวิทยาลัย 
2) หน้า 29 หมวดวิชาเฉพาะด้าน แก้ไขค าว่า วิชากลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา

ส าหรับคนพิการ... เป็น วิชากลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา...ส าหรับคนพิการ 
3) หน้าที่ 79-80 แก้ไขค าที่พิมพ์ ตกค าว่า “ฝึก”  คือ ค าว่า กลวิธีการ เป็น กลวิธีการฝึก 
4) แก้ไขแผนการจัดการศึกษา และค าอธิบายรายวิชา 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบคณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

5.4.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.4.3  เรื่อง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาสุขศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร เป็นผู ้ชี ้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) น าเสนอเรื่อง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ตามเอกสารประกอบหลักสูตร 

นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการ บริหารประจ า
ภาคเหนือ) ได้เสนอแนะให้แก้ไขดังนี้ 

1) หน้าที่ 6 ว่าแก้ไข ค าผิด ให้ใช้ค าว่ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2) หน้า 119 แก้ไขในวงเล็บของหน่วยกิต ปฏิบัติการสอน จาก 270 หน่วยกิต เป็น 

360 หน่วยกิต 
3) แก้ไขตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบคณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

5.4.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จ านวน 2 หลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.4.4  เรื่อง หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) น าเสนอเรื่อง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จ านวน 1 หลักสูตร ตามเอกสารประกอบหลักสูตร 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 



5.4.5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา จ านวน 5 หลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หล า กรรมการสภาวิชาการ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ) น าเสนอเอกสารวาระการประชุมที่ 5.4.5  เรื่อง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพลศึกษาและกีฬา จ านวน 5 หลักสูตร และขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เทียมทิพร (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) น าเสนอเรื่อง 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษาและกีฬา จ านวน 5 หลักสูตร ตามเอกสารประกอบหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการ 
บริหารประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เสนอแนะให้แก้ไขดังนี้ 

1) ให้เพ่ิมระเบียบการเทียบโอน กับระเบียบการจัดการศึกษา  
2) แก้ไข แผนการจัดการศึกษา 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบคณะศึกษาศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการและน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระ ท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต กรรมการสภาวิชาการ (ประธานกรรมการ 
บริหารประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เสนอเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหารกระทรวง อว. ส่วนที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับ ทปอ. ทั้ง 4 ภาคส่วน เรื่อง ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมข้อมูล แผนงานเพ่ือด าเนินการตามมาตรการลดความ
เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ประธานสภาวิชาการ  ได้เสนอว่า มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติควรจะด าเนินเร่งด่วนโดยก าหนดให้มีการประชุมผู้บริหารเพ่ือปรึกษา หารือและเตรียมมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ส านักงานอธิการบดี 

   ที่ประชุมมีมติรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑6.0๐ น. 
 
 
                 
 
 
 

 
 

    …....…………………………………ตรวจรายงานการประชุม  
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มานะ  ภู่หล า) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ 

    …....…………………..……………บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางนิชานันท์  บาก้า) 


